



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ ๒๔๖/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีละ ๒ ครั้ง ประกอบกับรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายที่จะได้ดำเนินการกิจกรรมปรองดองให้กับคนไทยมีความรัก สามัคคี เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปอย่างเป็นระบบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ดังนี้

**๑. คณะกรรมการอำนวยการ**

นางกรรณิกา	ศรีสัตย์รสนา	ประธานกรรมการ
นายจเด็จ	อาสนะ	รองประธานกรรมการ
นายอนันต์	เดชโยธิน	กรรมการ
นางชุรีพร	นาเลาะห์	กรรมการ
นายอำมาตย์	นิรันดร์กุล	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ - อำนวยความสะดวก และช่วยแก้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี

**๒. คณะกรรมการดำเนินงาน**

นายอำมาตย์	นิรันดร์กุล	ประธานกรรมการ
นายปรีดา	मुखพรหม	รองประธานกรรมการ
นายปัญญา	พราหมณ์ไธสง	รองประธานกรรมการ
นายประชา	ศิริลิ้มประพันธ์	กรรมการ
นายพิทักษ์	ประสิทธิ์นอก	กรรมการ
นายมาโนชญ์	ทับนิยม	กรรมการ
นายกฤติเดช	จันทร์เพ็ญ	กรรมการ
นายอดิชาติ	ชาติศรี	กรรมการ
นายวิเชียร	เสาวกุล	กรรมการ
นางวราภรณ์	มาตราสงคราม	กรรมการ
นางกัญชญาภัทร์	ไชยเดช	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ	รัตนภิรมย์	กรรมการ
นางสุขสรายุ	เข้มทอง	กรรมการ
นางรัตนา	ศรีพงษ์วิวัฒน์	กรรมการ
นางเอมอร	แก้วบ่อ	กรรมการ
นายทรงศิลป์	อินกผึ้ง	กรรมการ

นางกวีนา	ศีลารวม	กรรมการ
นายศุภชัย	กองเกิด	กรรมการ
นายกิตติพันธ์	เหล่าสุวรรณ	กรรมการ
นางวิภา	เมืองสอน	กรรมการและเลขานุการ
นางพิศมัย	ทินเต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปานฤทัย	ชื่นสร้อย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมาฆพร	ก้านพลู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- มีหน้าที่ - ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
- หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

**๓. คณะกรรมการออกเยี่ยมบ้าน** ประกอบด้วยครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ได้แก่  
**คณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านระดับชั้น ม.๑/๑ - ม.๑/๑๒**

นางสาวกัญญาณต์	เขตคาม	นางอรษา	สอนเยี่ยม
นางนันทยา	พรหมกุล	นายมานพ	ดิงาม
นางสิริบุรณ	อินทรมณี	นายประสิทธิ์	เพ็งสุข
นางวรรณชนก	อ้วนพรพมา	นางพรสวรรค์	ควรรณสุข
นางบุญประกอบ	งามยิ่ง	นางสาวปิยธิดา	สิทธิยา
นางรัตนรพี	จันทร์ลา	นางกาญจนา	โคตรแก้ว
นางวนิดา	พลกล้า	นางสาวอังคนางค์	อยู่บัว
นางสาวเพียรจิตร	ปัญญาวี	นางสาวอรกัญญา	มีทอง
นางสาวกาญจนา	ห่มสิงห์	นายอธิปัตย์	ธารประเสริฐ
นางสุดาวดี	โชติเกียรติเวช	นางสาวปราณปรียา	ศรีเทพ
นายเอกชัย	ศรีสุภาพ	นายคณิต	ไวท์ยางกูร
นางนารีรัตน์	พรหมสาขา ณ สกลนคร	นางสาวละมุล	เสนานุกฤติ

**คณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านระดับชั้น ม.๒/๑ - ม.๒/๑๒**

นางวนิดา	ทองศรี	นายปรีชา	เพชรขารี
นางดารา	คำเพราะ	นางเรียม	ธีรปฏิวี
นางวัชรีย์	เหลื่องกระโทก	นางศิริวรรณ	ชาวแสน
นายกฤษณ์	พีรธันศสกุล	นายพรต	ภูแย้มไสย์
นางสาวกาญจนารณ	ไต้วัลย์	นางสุกัญญา	พักวัน
นายปิยชัย	ไกรทอง	นางวิภา	เมืองสอน
นายสนั่น	หมื่นแก้ว	นางยุพิน	ศรีมันตะ
นางรมณี	รำเพยพล	นางสาวเนตรนภิส	ปาสาบุตร
นายจำนงค์	หอมยิ่ง	นายปิยะณัฐ	ปัญญารักษ์
นางสาวณัฐสินี	สัมฤทธิ์ผล	นางสาวทัศนพร	คนคิด
นางสุชาดา	ทองสมบุรณ์	นางสาวนันทินา	ต้นมิ่ง
นายคำศักดิ์	พิชญาอรุรัตน์	นางสาวแพรวพรรณ	สันติชัยรัตน์
นางไชนภา	วิมุกตานนท์	นางสาววิจิตรา	นาไชโย

